
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          สารกัมมันตรังสีซีเซียม-137   

ซีเซียม-137 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ประชาชาติ, 
ผจก., ช่อง 9, workpointtoday, thejournalistclub, sondhitalk, thebangkokinsight, mcot, ThaiPBS, INN ,TNN, 
NBT, ch7, FM100.5)  
     - ความคืบหน้ากรณีซีเซียม-137 หายไปจาก บ.เนช่ันแนลฯ จ.ปราจีนบุรี ล่าสุด นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี 
นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงงานหลอมเหล็ก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อติดตามแนวทางการตรวจสอบกาก
กัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าสารยังอยู่ในพื้นที่โรงงาน ไม่แพร่กระจายออกไปด้านนอก และ
ถูกเก็บไว้ในห้องที่ปลอดภัยและมิดชิด รวมทั้งได้ส่งรถโมบายออกสแกนตรวจหาสารในชุมชนรัศมี 5 กม. 
     - นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เผย จากการประชุมร่วมกับเลขาฯ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์หลายแห่ง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปในทิศทางเดียวกันว่าปริมาณรังสีที่สูญหาย 
และทีต่รวจพบปรากฏในพื้นที่เหตุการณ์มีปริมาณน้อยมาก เทียบได้กับการทำ CT Scan 1 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
น้อย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางจัดการปัญหาของ คกก.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ การปฏิบัติงานของทางจังหวัด 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า นพ.สสจ.ปราจีนบุรี รายงานผลการตรวจเลือดคนงานโรงงานถลุงเหล็ก
จำนวน 70 คน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน พบว่าค่าเม็ดเลือดขาว ค่าเกล็ดเลือด ค่าการทำงานของตับและไตเป็นปกติ 
นัดตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 เม.ย. ส่วนการตรวจหาซีเซียมในปัสสาวะ โดยสนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ยังต้องรอผลในอีก 2 สัปดาห์ 
     - นายกนก ด้วงพิมพ์ เจ้าของสวนผลไม้ใน จ.ปราจีนบุรี วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสาร
ซีเซียมที่ถูกหลอมไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนลูกค้าที่จะมาสั่งซื้อ เพราะอาจมีผลกระทบกับชาวสวนที่กำลังมีผลผลิต
ผลไม้ออกมาช่วง พ.ค. เช่น ทุเรียน อาจยกเลิกออเดอร์ 
     - ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ภาคีเครือข่ายชาวปราจีนบุรี เผยขณะนี้คนระแวงสับสน  ไม่เช่ือใจภาครัฐ จะยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีหรือรักษาการ และมีตัวแทนไปที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 23 มี.ค. ให้ยกปัญหาเป็นระดับชาติ  ไม่ใช่เรื่องของ
เฉพาะชาวปราจีนฯ-ท้องถิ่น 
     - เวลา 16.00 น. นายกิตต์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สนง.ปรมาณูเพื่อสั นติ 
กล่าวว่า ผลการตรวจสอบวัดปริมาณรังสีในโรงงานหลอมเหล็ก พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม -137 จากการหลอม
โลหะ 1 เตา จาก 3 เตา ผลการตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีอยู่ในระดับต่ำ 0.07-0.10 ไมโครซีเวิร์ต/1 ชม. พบการปนเปื้อนใน
ระบบดูดฝุ่นและระบบกรองฝุ่น และมีฝุ่นจำนวนหนึ่งจากการหลอมโลหะในวันที่ 18-19 มี.ค. ขณะนี้รอให้ฝุ่นปนเปื้อนเย็นลง
ก่อน และจะเตรียมบรรจุลงในถุงขนาดใหญ่ นำไปเก็บในโรงเก็บฝุ่นแดงที่มีการปนเปื้อนก่อนหน้าน้ี 24 ตัน  
     - ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์ร่วมกับ นพ.สสจ.และผู้ว่าฯ จ.ปราจีนบุรี เผย ตัวเลขท่ีพบ
ไม่เป็นอันตราย ในส่วนของ สธ. มีความพร้อมดูแลผู้ที่ได้รับสาร ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป 
แต่ต้องไม่นิ่งนอนใจในการป้องกัน และจะลงพื้นที่ จ.ระยอง ต่อไป 
     - มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และกรีนพีซประเทศไทย ออกแถลงการณ์ว่า การแถลงข่าวท่ีผ่านมาของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นถึงความไม่รัดกุมในระบบการจัดการวัตถุอันตรายของบริษัทฯ  เจ้าของโรงไฟฟ้า รวมถึง
หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ท้ังยังแสดงพฤติกรรมการปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังในประเด็นเรื่องการแจ้ง
ล่าช้าตามที่ได้มีการแจ้งความบริษัทในข้อหา “ไม่แจ้งโดยพลันแล้ว” การปล่อยปละละเลยและละเมิดกฎหมายตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติในฐานะผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีอันตราย จนเป็นเหตุให้หน่วยงานรัฐไม่อาจรับมือสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสาธารณชนต้องตกอยู่ในความหวาดหวั่นและเสี่ยงภัย เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำ
ผิดหรือละเมิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้เกิดการรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
     - นายสมบัติ สิทธิมงคล ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ยอมรับว่า ข่าวการตรวจพบสารซีเซียม -137 ภายในพื้นที่ 
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการจอง
ห้องพักและร้านอาหารที่อยู่ใกล้พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 304 และพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบสารกัมมันตรังสี ขอให้ภาครัฐ และ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ออกมาให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่ อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และ
ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

- 

ประจำวันที่ 
22 มีนาคม 2566 
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     - รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาลงกรณ์ฯ ระบุยืนยันว่า ขณะนี้ตรวจพบการแพร่กระจายของซีเซียม-137 เฉพาะ
ภายในเตาหลอมของโรงงานถลุงเหล็กเท่านั้น ไม่ได้มีการแพร่กระจายออกไปในสิ่งแวดล้อมด้านนอกโรงงาน ขอให้ประชาชน
มั่นใจว่าสินค้าหรือพืชผลทางการเกษตรที่ไปจากจ.ปราจีนบุรี และจ.ใกล้เคียง จะไม่มีปัญหาการปนเปื้อนรังสีอย่างแน่นอน 
     - ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผย ผลวิจัยงานสมุนไพร อาทิ มะขามป้อม ขมิ้นชัน บัวบก ช่วย
ป้องกนัซีเซียม-137 ในกรณีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงแนะนำให้กินมะขามป้อมต้มน้ำเพื่อป้องกันและต้องระวังท้องเสียในคนธาตุเบา 

          กัญชา  

 ประเด็นสำคัญ 
     1. คัดค้านกัญชาเสรี 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ch7, INN, springnews, nationtv, thereporter, thaipbs, ch3plus, 
mcot, thestandard) 
     - นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลงพื้นที่ซอยละลายทรัพย์ ย่านสีลม กทม. แจกเสื้อ สติกเกอร์ และเข็มกลัดต่อต้านกัญชา No 
Corruption รณรงค์ไม่สนับสนุน นโยบายกัญชาเสรีในสังคมไทย พร้อมกล่าวว่า หลังยุบสภาถ้าพบเห็นพรรคการเมืองซื้อเสียง 
ขอให้มาแจ้งที่ตน 
     2. ช่วยเหลือเด็กติดกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, thaipbs, one31) 
     - นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  สสอ.บางละมุง จ.
ชลบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายวัย 14 ปี ติดการเสพกัญชาอย่างหนักทุกวัน มีอาการพูดจาโวยวาย ทำลายข้าวของ เอาน้ำ
สาดหน้ายาย โดย จนท. จะส่งตัวไปตามขั้นตอนการรักษาต่อไป 
     3. แถลงข่าวจัดงาน Phuket Cannabis Cup 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - นายปูรณ์วริทธิ์ หวังภัทราวานิช นายกสมาคมกัญชาภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “Phuket Cannabis Cup” ครั้งที่ 1 
วันท่ี 25 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างมาตรฐานของคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้กัญชาให้ผู้บริโภค พร้อมจัดแข่งขันประกวดกัญชา
ถึง 50 ฟาร์ม และปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงมาก 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

พัฒนาต้นแบบการส่งยาเคมีบำบัด 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (TheCoverage) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.มะเร็งอุดรธานี ได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด 
(AYA  Chemotherapy  Compounding  Robot) ที่มีความแม่นยำสูง  ถูกต้อง  ปลอดภัย  ทำงานด้วยแขนกล  ควบคุม
ด้วยระบบอัตโนมัติในสภาวะปลอดเชื้อตามมาตรฐานการเตรียมยา ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ 

- 

แนะสมุนไพรแก้โรคในฤดูร้อน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด Radio-สวท., สำนักข่าวไทย, thaiquote) 
    - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำให้การดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อแก้อาการโรคที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ หน้ามืดเป็นลม , โรคลมแดด 
(Heatstroke), โรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลัน และโรคผิวหนัง โดยใช้ตำรับยาหอม ตำรับยาสมุนไพร เมนูอาหาร และ
เครื่องดื่ม ท่ีมีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ มีฤทธ์ิเย็น แก้ร้อนใน บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิต เช่น น้ำตรีผลา น้ำย่านาง น้ำบัวบก 
น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย  

- 

การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     -  นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมูลค่าค้าปลีกสินค้าสมุนไพรสูงเป็น
อันดับ 8 ของโลก และได้ประกาศสมุนไพร Herbal Champions 15 รายการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสมุนไพรสู่ตลาดโลกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 
สมุนไพรที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนาต่อยอด 3 รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และกระชายดำ และกลุ่มที่ 2 
สมุนไพรที่มีศักยภาพและต้องการความต่อเนื่องในการพัฒนา 12 รายการ ได้แก่ บัวบก มะขามป้อม ไพล ขิง กระชาย ว่าน
หางจระเข้ กวาวเครือขาว มะระขี้นก เพชรสังฆาต กระท่อม กัญชง และกัญชา ซึ่งท้ัง 15 สมุนไพรมีสรรพคุณทางยาที่โดดเด่น 

- 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรยกระดับร้านสปา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     -  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การสัมมนาผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ และผู้

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากท่ัวประเทศ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมและต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยกิจการสปา
และนวดไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ปัจจุบันมีสถานประกอบการได้รับรางวัล Thai World Class Spa 
จำนวน 31 แห่ง และมีสถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานดังกล่าวและได้รับรางวัล Nuad Thai 
Premium จำนวน 64 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องมีการเตรียมความพร้อมและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ด้าน และสร้างความประทับใจต่อการให้บริการครบทั้ง 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งจะสร้าง
ช่ือเสียงและดึงดูดผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ บอกต่อและกลับมารับบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
เคร่ืองสำอาง “ผงพอกผิวขาว” แสดงเลขที่จดแจ้งปลอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thejournalistclub) 
    - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย จากกรณีที่มีผู้บริโภคใช้ผงพอกผิวขาว พอกแขน และหน้า เมื่อล้างออก ผิว
ไม่ได้ขาวขึ้นตามคำโฆษณา แต่กลับคล้ำลงเห็นได้อย่างชัดเจน สั่งซื้อจากเพจเฟซบุ๊กช่ือ “ผงสาหร่ายขัดผิวขาว Organic แท้
100%” ลักษณะเป็นผงสีเขียว บรรจุในซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม ด้านหน้าเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ฉลากแสดงเลขท่ี
ใบรับจดแจ้ง 10-2-6600188171 ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการอนุญาตพบว่าเป็นเลขปลอม ขณะนี้ผู้จำหน่ายปิดเฟซบุ๊ก
ดังกล่าวแล้ว อย. จะได้ตรวจสอบการขายผลิตภัณฑ์ข้างต้นทางออนไลน์ช่องทางอื่น และประสานตำรวจ บก.ปคบ. สืบหา
แหล่งผลิตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เตือนร้านค้าอย่าซื้อมาขาย ประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ 

- 

ร่างยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจเวลเนส 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 
     -  นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทยและนายกสมาคมการผังเมืองไทย กล่าวว่า กฎบัตรไทยร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 9 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี 
ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี ยกร่าง "แผนยุทธศาสตร์เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสของจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์เขต
นวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด เสนอให้กรม สบส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (medical hub) ผลักดันผ่าน สธ.เสนอที่ประชุม ครม. 
รักษาการ ภายในเดือนเม.ย. 2566 โดยขออนุมัติหลักการ 1.ให้มีการประกาศเขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพตาม
มติบอร์ด medical hub และ 2.เสนออนุมัติกรอบงบประมาณวงเงิน 187,106.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2567-2576) 3. เสนอให้
ตั้งคกก.ขับเคลื่อน โดยตั้งองค์การมหาชนรูปแบบเดียวกับสำนักงาน คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ระหว่าง
ยกร่าง พ.ร.บ. โดยอิงกฎหมาย EEC  

- 

รากฟันเทียมฟรี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ : สกู๊ปหน้า 1 
     -  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า  ลงพื้นท่ีดูงานนำร่องการใช้รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรม
ไทยเพื่อการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการ ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเดื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานในระยะต่อไป โดยในปี 2566 นี้มีเป้าหมายใส่รากฟันเทียมให้ผู้สูญเสียฟันและจำเป็นต้องได้รับบริการฝังรากฟัน
เทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 3,500 ราย และในปี 2567 อีก 3,700 ราย 

- 

ศึกษา-สาธารณสุขเสี่ยงถูกแฮ็กสุด 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด 
    - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.รับทราบรายงานสรุปผล 
การดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.
2565 ตามที่คกก.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอแนวโน้มสถานการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิด 
อาทิ การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์หน่วยงานราชการและหน่วยงานสำคัญเป็นรูปแบบที่ถูกตรวจพบมากที่สุดในหน่วยงาน
ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 

- 

 


